

Số: 3.6./TB-UBND

Lê Ninh, ngày 11 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 qua các hiệu thuốc trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 2860/TCT-PCD ngày 10/8/2021 của Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 qua các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn tỉnh; Công văn số 364/CV-BCĐ ngày 11/8/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 qua các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn thị xã.

Qua kiểm tra ngày 10/8/2021 của Tổ công tác của Đảng ủy, Tổ công tác nhận thấy một số hiệu thuốc trên địa bàn xã thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của BCĐ các cấp về công tác phòng chống dịch, không kiểm soát người đến mua thuốc, có sổ sách, nhưng chưa ghi chép theo quy định. UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Lê Ninh, thông báo và yêu cầu các hiệu thuốc bán lẻ thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Yêu cầu 100% các hiệu thuốc trên địa bàn xã bắt buộc phải mở sổ theo dõi giám sát tất cả các trường hợp đến mua thuốc hoặc dụng cụ y tế hằng ngày, đặc biệt là các trường hợp mua thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như: Sốt, ho, đau họng, khó thở. Hiệu thuốc phải lưu thông tin, số điện thoại hướng dẫn người dân liên hệ với Trạm y tế để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, hiệu thuốc thông báo ngay thông tin họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại của người bệnh cho, Tổ COVID-19 cộng đồng ở thôn hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn để có biện pháp giám sát, từ đó chủ động các giải pháp phòng, chống dịch.

2. Yêu cầu 100% các hiệu thuốc phải ký cam kết với các nội dung: tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp người mua các loại thuốc để điều trị ho, sốt thì người bán thuốc có trách nhiệm khai báo ngay cho Trạm y tế hoặc tổ Covid cộng đồng trong thôn để lấy mẫu xét nghiệm người sử dụng loại thuốc đã mua.

3. Nghiêm cấm những hành vi che giấu, không thành thật làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn xã không thực hiện theo thông báo này mà để phát sinh bệnh trong cộng đồng thì BCĐ xã lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, niêm phong hiệu thuốc và xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã giao Trạm Y tế cơ quan thường trực của BCĐ phối hợp với lực lượng công an xã, cán bộ phụ trách VSATTP thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm lập biên bản và áp dụng ngay lập tức các quy định.

Trên đây là thông báo về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 qua các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn xã, UBND, BCĐ yêu cầu các hiệu thuốc thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- BCĐ qua hệ thống điện tử, zalo;
- Đài truyền thanh tuyên truyền;
- Các chủ hiệu thuốc trên địa bàn xã;
- Lưu VP.

